



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)
ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้น ตาม วัน เวลาที่กำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญาและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยออกไปให้ในวันสอบทุกครั้ง หากผู้ใดไม่มีบัตรประจำตัว กรรมการดำเนินการจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่ชัดเจนแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการดำเนินการสอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการสอบโดยเคร่งครัด
๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ต้องเตรียม อุปกรณ์ดินสอบที่มีความดำเท่ากับ ๒B หรือมากกว่า (ที่มีส่วนผสมของคาร์บอน สำหรับตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) ยางลบและปากกา ไปให้พร้อม

ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ งานกาชาดเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี และทาง www.skru.ac.th ข้าราชการงาน

อนึ่ง หากตรวจสอบพบภายหลังว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสำหรับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก จะไม่มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจำตามสัญญา
และสถานที่สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)
ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ครูการศึกษาพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เลข ประจำตัว	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
๒๖๑๐๑	น.ส.ชุตินา สันเด	ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ - เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ

๒๖